

# ด่วนที่สุด



ที่ กบ ๐๐๒๓.๓/ว ๐๐๕

ถึง สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า ขณะนี้มืองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจ การก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค แก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นจำนวนมาก

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าวข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของรัฐบาลที่กำหนดให้รายการรายจ่ายลงวันที่ไม่สามารถก่อนนี้ได้ทันภายในไตรมาสที่ ๑ ให้สามารถก่อนนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดำเนิน กรณีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของจังหวัดและส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อหาผู้รับจ้างรอไว้ โดยมีเงื่อนไขในท้ายประกาศฯว่าจะลงนามก่อนนี้ผู้กพันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจากผู้มีอำนาจแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

๕ มกราคม ๒๕๕๙

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๑๘๙๙, ๐ ๗๕๖๒ ๒๔๓๗



# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยขณะนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจการก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเป็นจำนวนมาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณดังกล่าว ข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของรัฐบาลที่กำหนดให้รายการรายจ่ายลงพื้นที่ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทันภายในไตรมาส ที่ ๑ ให้สามารถก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จึงขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ผ่านการพิจารณาของจังหวัดและส่งให้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อหาผู้รับจ้างรอไว้ โดยมีเงื่อนไขในท้ายประกาศฯว่าจะลงนามก่อนนี้ผู้กพันได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการดังกล่าวจากผู้มีอำนาจแล้ว

๒. กรณีโครงการที่ยังไม่ผ่านการพิจารณา หรืออยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัด ขอให้ จังหวัดตรวจสอบเอกสารประกอบการพิจารณาที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องก่อนที่จะส่ง ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดพิจารณา ถึงระยะเวลาและขั้นตอนในการขอทำความตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการให้ทันตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ สามารถก่อหนี้ได้จนถึงสิ้นเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป



สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม  
ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ  
โทร ๐-๒๒๕๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๓ โทรสาร ๐-๒๒๕๑- ๖๙๓๑